

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ต้นตอความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง				
						ประเภทความเสี่ยง	ผลกระทบ (1)	โอกาสที่จะเกิด (2)	ระดับความเสี่ยง (1*2)	หมายเหตุ
1	การเรียนการสอน	ครูผู้สอนมี 5 ปีการศึกษา 2558 ส่วนใหญ่ไม่ตรงต่อหลักสูตร เปลี่ยนแปลงของแผนการศึกษาที่ปรับปรุงประกอบวิชาชีพ จากหลักสูตรแพทยสภา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยมีกำหนดเกณฑ์จำนวนงานขั้นต่ำ ที่ผลิตต้องทำก่อนจบการศึกษา	ต้นตอบริหารกลยุทธ์	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	การที่ทันตแพทยสภาได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ (เกณฑ์กนกมา requirement) เพื่อให้ได้สำหรับประเมินผลิตทันตแพทย์ขึ้นในการปรับปรุงประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยจะเริ่มใช้กับผลิตชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป	ปัจจัยภายนอก	4	3	12 มีความเสี่ยงสูง	
2	การวิจัย	อาจารย์คณะฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร	ต้นตอบริหารกลยุทธ์	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	คณะอาจารย์ส่วนใหญ่ ยังไม่มีทัศนคติที่ดีและยังไม่ถึงขั้นถึงความสำคัญของการทำวิจัยในมหาวิทยาลัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย จากการที่วิจัยและการตีพิมพ์ผลงานของคณะฯ ยังพึ่งป็นอาจารย์รายเดือนที่มีผลงานส่งไปเสนอ แต่อาจารย์ส่วนมากยังไม่เป็นส่วนตัวของอาจารย์ทั้งหมดในคณะฯ	ปัจจัยภายใน	4	3	12 มีความเสี่ยงสูง	
	การเรียนการสอน	สืบเนื่องจากภาคการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้คณะฯ มีอุปสรรคในการผลิตหลักสูตรใหม่ เนื่องจากจำนวนอาจารย์ที่ผลิตและตำแหน่งทางวิชาการที่เหมาะสมในการป้อนอาจารย์ประจำหลักสูตรจำกัด	ต้นตอบริหารกลยุทธ์	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	คณะฯ ไม่มีแผนพัฒนาอาจารย์ที่เป็นรูปธรรม และไม่มีแผนการติดตามการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง	ปัจจัยภายใน	4	4	16 มีความเสี่ยงสูงมาก	
4	การบริหารจัดการ	อาจารย์ในหลักสูตรคณะฯ มีแนวโน้มที่จะลาออกจากราชการ ทำให้แผนงพัฒนาด้านอาจารย์ของคณะฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ต้นตอบริหารกลยุทธ์	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	คณะฯ ไม่มีแผนพัฒนาอาจารย์ที่พัฒนามาจากข้อมูลการวิเคราะห์หรือรายการสิ่ง	ปัจจัยภายใน	3	3	9 มีความเสี่ยงสูง	
5	การบริหารจัดการ	การสูญหายของแบบ บันทึกการรักษารายชื่อของผู้ป่วยของนิติทันตแพทย์ ซึ่งใช้ในการรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา	ต้นตอการบริหารงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	เนื่องด้วยนิติทันตแพทย์และผู้ช่วยที่ต้องทำจำนวนมาก และหลายงานซึ่งจะต้องใช้อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลทำผลงานในหลาย	ปัจจัยภายใน	4	3	12 มีความเสี่ยงสูง	
6	การบริหารจัดการ	ผู้ป่วยยื่นฟ้องในคดีอุทธรณ์กรณีระหว่างการทำการรักษาในคลินิก	ต้นตอการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	บริเวณคลินิกทันตกรรมหลายคลินิกมีพื้นที่ลาดเอียง เนื่องจากมีการยกพื้นในคลินิก และพื้นลาดเอียงซึ่งมีการใช้งานมานานนั้นเกิดการสั่นไหวและความสั่น	ปัจจัยภายใน	4	1	4 มีความเสี่ยงปานกลาง	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

วันที่ 19 มกราคม 2559 ครั้งที่ 1/2559

วาระที่ 4.อ.3

ลงชื่อ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ตรี นรงค์ศักดิ์ (เหล้าศิรินทร์)

ตำแหน่ง: คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 19 มกราคม 2559